

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp
cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh**

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Về lĩnh vực giao thông - vận tải, xây dựng - hạ tầng

- **Cử tri An Phú:** (1) Đề nghị xây dựng tuyến dân cư vượt lũ để di dời 230 hộ dân khu vực sạt lở ấp Vĩnh Ngừ, xã Vĩnh Hậu đến nơi ở an toàn; (2) đồng thời đề nghị sớm đấu giá đò Kênh 5 xã từ Châu Phong qua Tân An (thị xã Tân Châu) để tạo điều kiện cho học sinh và người dân mua bán qua lại được thuận lợi.

Về đề nghị xây dựng tuyến dân cư vượt lũ để di dời 230 hộ dân khu vực sạt lở ấp Vĩnh Ngừ, xã Vĩnh Hậu đến nơi ở an toàn: triển khai Chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định 714/QĐ-TTg và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, ngày 18/6/2020, Quốc hội đã phê duyệt Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14, tại điểm d khoản 5 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 quy định “Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT”. Tại khoản 6 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 cũng quy định “Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020”,... Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng An Giang báo cáo UBND tỉnh An Giang tạm dừng việc xây dựng cụm, tuyến dân cư theo hình thức đối tác công tư. Việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư được thực hiện theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ...”.

Để việc đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng đầu tư của ngân sách địa phương, hạn chế tình trạng sau khi đầu tư nhưng người dân không đồng ý di dời vào cụm, tuyến; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện: (1) Rà soát vị trí, địa điểm xây dựng để đảm bảo kết nối hạ tầng và các điều kiện sống của người dân để lên phương án cho phù hợp; (2) Cần lấy ý kiến đồng thuận của các hộ dân và cam kết sẽ vào ở khi cụm, tuyến hoàn thành; (3) Lập danh sách các hộ thụ hưởng chính sách thuộc đối tượng của

Chương trình để phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí triển khai xây dựng cụm dân cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, thực hiện theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (Thông báo số 264/TB-VPUBND ngày 16/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh), giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án đầu tư các khu, cụm tuyến dân cư để di dời dân từ các vùng sạt lở trên địa bàn tỉnh. Trong tình huống sạt lở cấp bách, cần di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn, UBND huyện An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp thẩm quyền bổ sung danh mục dự án vào Chương trình bố trí tái định cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Về đề nghị sớm đấu giá đò Kênh 5 xã từ Châu Phong qua Tân An (thị xã Tân Châu) để tạo điều kiện cho học sinh và người dân mua bán qua lại được thuận lợi: Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 405/TB-ĐGTS ngày 29/12/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang về việc thông báo đấu giá tài sản Quyền khai thác bến khách ngang sông năm 2023 trên địa bàn thị xã Tân Châu. Theo đó, ngày 16/01/2023 tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác 02 bến khách ngang sông năm 2023, bao gồm: Bến Châu Phong - Kênh 5 xã và bến Tân An - Long Châu. Theo Công văn số 24/TTDVGTS ngày 16/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang, về việc báo kết quả thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Theo đó, ngày 16/01/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đã tổ chức đấu giá thành 02/02 Bến khách ngang sông: Bến Châu Phong - Kênh 5 xã và bến Tân An - Long Châu theo các biên bản đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang lập cùng ngày.

- Cử tri Châu Phú: (1) Đề nghị lắp đặt camera để xử phạt nguội các phương tiện vượt đèn đỏ tại ngã 3 trước cổng trường tiểu học B Bình Mỹ; (2) Đề nghị nghiên cứu xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 91 từ Bình Mỹ đến Kinh Đào; (3) Đề nghị gắn biển báo đoạn đường đang thi công trên tuyến Tỉnh lộ 945 (mới) để người dân biết, tránh tình trạng đi được một đoạn phải quay đầu xe trở ngược ra; (4) Đề nghị bán vé năm khi thu phí qua cầu Bình Thủy cho đối tượng qua cầu thường xuyên và miễn giảm thu phí đối với cán bộ, công chức nhà nước.

Về đề nghị lắp đặt camera để xử phạt nguội các phương tiện vượt đèn đỏ tại ngã 3 trước cổng trường tiểu học B Bình Mỹ: nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn giao thông, có cơ sở dữ liệu hình ảnh để đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần công nghệ hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước và an ninh công cộng. UBND huyện Châu Phú đã đầu tư lắp đặt 208 camera giám sát tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn huyện như: Quốc lộ 91, Đường tỉnh 945 (cũ), Đường tỉnh 947, Nam Kênh 10 Châu Phú... Riêng tại cổng Trường Tiểu học B Bình Mỹ đã có lắp đặt 03 camera (01 camera Pullet; 02 camera PTZ). Hiện nay, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Châu Phú đã phối hợp cùng Đội Tuần tra kiểm soát số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang nhiều lần xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT, trong đó có hành vi không chấp hành hiệu

lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Đến nay, tiếp tục chỉ đạo Công an huyện phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bằng hình thức trực tiếp, cũng như thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (*camera giám sát khi có đầy đủ các thông tin của phương tiện giao thông*) theo quy định.

Về đề nghị nghiên cứu xây dựng tuyến đường tránh Quốc lộ 91 từ Bình Mỹ đến Kinh Đào: Tuyến đường tránh Quốc lộ 91 từ Bình Mỹ đến Kinh Đào, trong đó có đoạn đường tránh thị trấn Cái Dầu đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép mời gọi đầu tư để thực hiện theo hình thức BOT. Đến nay, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp đơn vị tư vấn và địa phương tổ chức thực hiện bổ sung vào Quy hoạch Giao thông thủy - bộ tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Về đề nghị gắn biển báo đoạn đường đang thi công trên tuyến Tỉnh lộ 945 (mới) để người dân biết, tránh tình trạng đi được một đoạn phải quay đầu xe trở ngược ra: Đường tỉnh 945 (mới) đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư và đang triển khai thi công và giao Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với đơn vị Chủ đầu tư gắn biển báo hướng dẫn cho tuyến đường này, để các phương tiện dễ nhận biết và tham gia lưu thông được thuận lợi. Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 307/SGTVT-QLKCHTGT ngày 15/2/2023 gửi Ban QLDA ĐTXD GT&NN để tổ chức thực hiện.

Về đề nghị bán vé năm khi thu phí qua cầu Bình Thủy cho đối tượng qua cầu thường xuyên và miễn giảm thu phí đối với cán bộ, công chức nhà nước: Về mua vé tháng, vé năm qua Cầu Bình Thủy: Đề nghị bà con cử tri đến liên hệ Nhà điều hành thu phí Cầu Bình Thủy (bờ phía xã Bình Thủy) để mua vé tháng, vé năm qua cầu Bình Thủy. Về miễn giảm thu phí đối với cán bộ, công chức nhà nước: Theo quy định tại Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về quy định giá dịch vụ sử dụng qua Cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú thì các đối tượng được miễn thu phí, gồm: Người đi bộ qua cầu; Các đối tượng điều khiển phương tiện giao thông thô sơ, đường bộ, xe đạp, xe gắn máy 02 bánh (xe mô tô) được miễn thu phí gồm: giáo viên, học sinh, sinh viên, thương binh, bệnh binh, trẻ em dưới 10 tuổi. Vì vậy, đối với cán bộ, công chức nhà nước không thuộc đối tượng miễn thu phí qua cầu Bình Thủy nhưng có thể mua vé tháng, vé năm theo mức giá hỗ trợ nêu trên.

- **Cử tri Châu Thành:** (1) Kiến nghị mở rộng tuyến đường dẫn từ cầu Bình Hòa (cặp Quốc lộ 91) xuống tuyến giao thông nông thôn ĐH.12 ấp An Hòa, xã An Hòa để tạo thuận lợi cho việc lưu thông; (2) Kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa Đường tỉnh lộ 941 thuộc đoạn cách đầu Cầu số 7 khoảng 30m vì hiện nay đã hư hỏng, sụt lún thường xuyên dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Về kiến nghị mở rộng tuyến đường dẫn từ cầu Bình Hòa (cặp Quốc lộ 91) xuống tuyến giao thông nông thôn ĐH.12 ấp An Hòa, xã An Hòa để tạo thuận lợi cho việc lưu thông: Tuyến đường dẫn từ cầu Bình Hòa (cặp Quốc lộ 91) xuống tuyến giao thông nông thôn ĐH 12 ấp An Hòa, xã An Hòa có chiều dài 80m, mặt

đường bê tông cốt thép rộng 3,0m, là điểm đầu nối tuyến đường ĐH 12 An Hòa – Cần Đăng – Vĩnh Hanh – Vĩnh Bình – Vĩnh An với tuyến đường QL 91 tại Km75+560 phía bên trái tuyến hướng Long Xuyên – Châu Đốc. Với mặt đường bê tông cốt thép rộng 3,0m, rất khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương, đặc biệt là xe vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu. Ngoài ra tuyến đường dẫn từ cầu Bình Hòa (cặp Quốc lộ 91) xuống tuyến giao thông nông thôn ĐH 12 ấp An Hòa, xã An Hòa nằm trên ta luy cầu Bình Hòa, theo phân cấp tuyến đường Quốc lộ 91 do Cục Quản lý đường bộ IV.5 quản lý. Đến nay, UBND huyện Châu Thành đã có văn bản chuyển ý kiến đến Cục Quản lý đường bộ IV.5 để xin phép được nâng cấp mở rộng tuyến đường dẫn này. Đồng thời, khảo sát chọn vị trí mới, đầu nối tuyến đường ĐH 12 An Hòa – Cần Đăng – Vĩnh Hanh – Vĩnh Bình – Vĩnh An với tuyến đường QL 91, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Về kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa Đường tỉnh lộ 941 thuộc đoạn cách đầu Cầu số 7 khoảng 30m vì hiện nay đã hư hỏng, sụt lún thường xuyên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đường tỉnh 941 đoạn đường dẫn vào Cầu số 7 (cách khoảng 30m) qua thời gian sử dụng đã bị hư hỏng, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức sửa chữa thường xuyên đoạn đường này. Đồng thời, đã lập xong hồ sơ sửa chữa lớn, đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến, sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong Quý IV/2023.

*- **Cử tri Chợ Mới:** Đề nghị khảo sát và gắn biển báo tốc độ trên các tuyến lộ trong các khu dân cư có nhiều đường giao nhau, các điểm che khuất, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.*

Trong năm qua, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại và người tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện đã phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang triển khai thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại ngã ba chợ Cầu (thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) và thực hiện sơn gờ giảm tốc tại 11 điểm trên tuyến đường tỉnh 942 và 946 (ngã tư phà An Hòa (ĐT946), của Ủy ban nhân dân xã Long Kiến (ĐT946), ngã tư Mỹ Luông (ĐT942), ngã tư cầu Mỹ Luông – Tân Mỹ (ĐT942), của nhà thờ Long Điền A (ĐT942), Ủy ban nhân dân xã Long Điền A (ĐT942), của xã đội Long Điền A (ĐT942), của Be Lùng Long Điền A (ĐT942), Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (ĐT942), ngã ba cầu Thuận Giang (ĐT942), ngã ba Cái Thú (ĐT946)). Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn khảo sát thực tế các điểm, vị trí gắn biển báo tốc độ trên các tuyến lộ trong các khu dân cư có nhiều đường giao nhau, các điểm che khuất ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn.

*- **Cử tri Long Xuyên:** Đề nghị khắc phục tình trạng vạch phân luồng giao thông bị mờ tại các tuyến đường trong nội ô thành phố; quan tâm công tác quản lý xây dựng, không để tình trạng người dân xây nhà lấn chiếm trên tuyến đường tránh Long Xuyên.*

UBND thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát vạch sơn (vạch đi bộ, vạch tim đường, phân làn...) tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, phân kỳ thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Đối với các điểm che khuất, ảnh hưởng đến tầm nhìn: hiện nay đang rà soát, khảo sát cùng các ngành chuyên môn đề xuất phương án khắc phục như: lắp đặt vòng xuyên, chốt đèn, biển báo giao thông...; các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cụ thể như: Ngã tư: Thục Phán – Hàm Nghi, phường Bình Khánh; ngã tư Nguyễn Tất Thành – Bế Văn Đàn, phường Mỹ Phước; Ngã tư Nguyễn Thái Học – Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, ngã tư Lê Triệu Kiệt – Đinh Tiên Hoàng, phường Mỹ Bình...

- Cử tri Tịnh Biên: (1) Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Tỉnh lộ 945. Hiện nay công trình đang thi công nhưng tiến độ rất chậm, tình hình lưu thông, vận chuyển hàng hóa, đi lại gặp nhiều khó khăn, mặt khác việc phát sinh nhiều bụi kéo dài, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; (2) Đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước hai bên tuyến Tỉnh lộ 948 (khu vực đoạn thị trấn Nhà Bàng và ấp Núi Két) vì khi trời mưa nước tràn vào nhà dân và lòng đường ảnh hưởng đến nơi ở người dân và an toàn giao thông.

Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Tỉnh lộ 945: Dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945), đoạn đi qua địa bàn huyện Tịnh Biên thuộc giai đoạn 02 (Đoạn từ Km15+760 đến Km25+000): Hiện nay, tiến độ thi công đạt 69%, công trình này thi công chậm tiến độ. Nguyên nhân do vướng mặt bằng, Hội đồng bồi thường huyện Tịnh Biên đã giải quyết khó khăn, vướng mắc kéo dài từ năm 2020 đến nay. Hiện nay, đoạn đường này còn 09 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, vị trí vướng mặt bằng ngắt đoạn trên tuyến nên không thể triển khai thi công đồng bộ, UBND huyện Tịnh Biên đang thực hiện các thủ tục bảo vệ thi công và cưỡng chế thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các đơn vị thi công thường xuyên tưới nước để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

Về đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước hai bên tuyến Tỉnh lộ 948 (khu vực đoạn thị trấn Nhà Bàng và ấp Núi Két) vì khi trời mưa nước tràn vào nhà dân và lòng đường ảnh hưởng đến nơi ở người dân và an toàn giao thông: Hệ thống thoát nước hai bên tuyến Tỉnh lộ 948 (khu vực đoạn thị trấn Nhà Bàng và ấp Núi Két) sau thời gian sử dụng đã bị xuống cấp. Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Tịnh Biên đi khảo sát hiện trường. Trước mắt, triển khai đội duy tu nạo vét rãnh dọc; đồng thời, lập kế hoạch sửa chữa lớn để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Cử tri Tri Tôn: Kiến nghị nạo vét kênh Nam Vĩnh Tế 9, Nam Vĩnh Tế 10 và kênh T4 (Trung ương) để phục vụ bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp và chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Kênh Nam Vĩnh Tế 9 có chiều dài 7.6 km và Nam Vĩnh Tế 10 có chiều dài 8.6 km (cao độ đáy kênh -1.3m đến -1.5m) được phân cấp cho huyện Tri Tôn quản lý, theo báo cáo của huyện Tri Tôn hiện nay kênh vẫn đảm bảo nhu cầu nước bơm

tưới, tiêu cho 2 tiểu vùng gần 800 ha trong mùa khô. Kênh T4 (Trung ương) có chiều dài 7.6 km (cao độ đáy kênh bình quân -1.86 m) do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi quản lý; theo báo cáo của Công ty hiện nay vẫn đảm bảo nhu cầu nước bơm tưới, tiêu cho diện tích 1.800 ha trong mùa khô. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên phối hợp với các đơn vị quản lý có liên quan và địa phương, theo dõi tình hình cung cấp nước tưới trong mùa khô đối với tất cả các công trình cống, kênh để có hướng hỗ trợ kịp thời.

2. Về lĩnh vực tài nguyên - môi trường

*- **Cử tri Châu Phú:** Đề nghị hạn chế việc lấy cát ở khu vực thuộc lòng sông Hậu để không làm ảnh hưởng đến dòng chảy và gây sạt lở.*

Khu vực thuộc lòng sông Hậu qua địa bàn huyện Châu Phú hiện nay được UBND tỉnh cấp phép khai thác 04 khu mỏ cát sông gồm: (1) Khu vực trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú, phường Vĩnh Mỹ - thành phố Châu Đốc và xã Phú Hiệp – huyện Phú Tân (khu thượng nguồn), diện tích 38 ha được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyên; (2) Khu vực trên sông Hậu thuộc xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú và xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (khu hạ nguồn), diện tích 38 ha được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH thương mại Tân Hồng; (3) Khu vực trên sông Hậu, xã Bình Thủy - huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông - huyện Chợ Mới, diện tích 84,3 ha được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang; (4) Khu vực thuộc xã Bình Thủy - huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông - huyện Chợ Mới, diện tích 36,58 ha được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang.

Trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao và việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông trọng điểm... trên địa bàn tỉnh cần khối lượng cát san lấp là rất lớn. Do đó, cần huy động trữ lượng tài nguyên từ mỏ cát, nạo vét thông luồng và chỉnh trị dòng chảy để tận thu nguồn vật liệu san lấp cho nhu cầu trên nhưng vẫn cần phải thực hiện hài hòa câu chuyện khai thác cát và phòng chống sạt lở.

Hiện nay, các khu mỏ nêu trên đang được cấp phép khai thác chủ yếu để phục vụ cho các công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945); tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp và dự kiến thời gian tới sẽ cung cấp cho các dự án như: Kè phòng, chống sạt lở bờ sông tỉnh An Giang; nâng cấp mở rộng khả năng cấp đường tỉnh 948; công trình bố trí ổn định dân cư di dân tự do xã Khánh An, huyện An Phú và các công trình trọng điểm khác của tỉnh.

Các mỏ đã cấp phép đều thuộc Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030 được HĐND tỉnh thông qua theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 11/01/2017. Theo quy định trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản thì các tổ chức phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi

trường cho dự án khai thác khoáng sản tại khu mỏ nêu trên theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, trong đó phải thực hiện nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ, từ đó đề xuất phương án và các cam kết trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc khai thác phải an toàn, không ảnh hưởng đến người dân tại khu vực dự án, nếu xảy ra sự cố có ảnh hưởng đến người dân phải bồi thường thiệt hại.

*- **Cử tri Long Xuyên:** Đề nghị UBND tỉnh và UBND thành phố Long Xuyên xác định giá đất thực hiện nghĩa vụ đóng thuế trước bạ để người dân thuộc diện được bố trí nên tái định cư tại khu tây Đại học An Giang sớm hoàn thành thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.*

Liên quan đến việc này, ngày 13/03/2023 UBND thành phố Long Xuyên có Tờ trình số 34/TTr-UBND đề nghị xác định giá đất bổ sung tại Khu dân cư Tây đại học mở rộng và Khu tái định cư (Hợp phần 3). Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với các ngành vào ngày 23/03/2023, trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1068/STNMT-ĐĐ ngày 06/04/2023 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thành phố Long Xuyên áp dụng giá đất theo Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13/3/2023 để tính thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân khi giao đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định (trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đơn giá chuyển nhượng cao hơn đơn giá tạm tính này thì việc xác định giá đất tính thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân theo đơn giá trong hợp đồng) và giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung theo quy định (dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành).

Ngày 04/5/2023 UBND tỉnh có Công văn số 2246/VPUBND-KTTH có ý kiến chỉ đạo như sau: (1) Việc bổ sung giá đất cho các tuyến đường, khu vực chưa được quy định trong Bảng giá theo quy định pháp luật phải được HĐND tỉnh thông qua. (2) Để không làm ách tắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ tình hình thực tế, sự cần thiết tham mưu UBND tỉnh trình thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất việc bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực nói chung và giá đất tại Khu Tây đại học mở rộng và Khu tái định cư (Hợp phần 3) trong thời gian Bảng giá đất chưa được sửa đổi bổ sung. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện và các đơn vị có liên quan rà soát đề xuất bổ sung các tuyến đường, khu vực trên địa bàn tỉnh chưa có giá đất trong Bảng giá trình thông qua HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2023.

*- **Cử tri Tịnh Biên:** Kiến nghị thanh tra làm rõ tính chất, mức độ của vụ việc giữa Ngân hàng và Công ty Minh Nguyệt để sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.*

Liên quan vấn đề này, trên cơ sở kết quả rà soát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Tịnh Biên và của UBND huyện Tịnh Biên. Ngày 09/05/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp với các ngành gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Tịnh Biên, UBND thị xã Tịnh Biên và bà Trần Minh Nguyệt đại diện Công ty TNHH MTV Minh Nguyệt. Qua buổi họp thì mức độ vụ việc giữa Ngân hàng và Công ty Minh Nguyệt liên quan đến dự án Khu dân cư và Chợ Tịnh Biên do công ty làm chủ đầu tư như sau:

Công ty TNHH MTV Minh Nguyệt được UBND tỉnh giao 93.910 m² đất để thực hiện dự án Khu dân cư và Chợ Tịnh Biên tại Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/06/2010 và Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 14/06/2013, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai và đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật tại dự án (gồm: san lấp mặt bằng, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, công viên cây xanh và các tuyến đường giao thông) được huyện Tịnh Biên nghiệm thu.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tịnh Biên ý kiến tại cuộc họp, hiện nay Công ty TNHH MTV Minh Nguyệt đã thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng theo 01 Hợp đồng thế chấp tài sản và bảo lãnh thế chấp tại Ngân hàng cho bên thứ 3; theo 04 Hợp đồng thế chấp tài sản và việc thế chấp được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất nằm ngoài dự án Khu dân cư và Chợ Tịnh Biên là 1.445,8 m² đất T + LNK thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư và Chợ Tịnh Biên là 07 lô nền lớn (theo quy hoạch của dự án tương đương 100 nền chi tiết) và 32 nền chi tiết, có tổng diện tích 11.347,3 m² đất ở.

Hiện nay, các khoản vay đã chuyển sang nợ quá hạn và Ngân hàng đã khởi kiện ra tòa án huyện Tịnh Biên đối với các khoản vay theo 05 Hợp đồng tín dụng nêu trên và buộc Công ty phải thanh toán trả nợ với số tiền khoảng 65,8 tỷ đồng (gồm: số tiền gốc là khoảng 43,8 tỷ đồng và số tiền lãi là khoảng 22 tỷ đồng tạm tính đến ngày 08/5/2023). Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên đã thụ lý vụ án, tuy nhiên do Công ty đã chuyển nhượng một số lô nền đã thế chấp cho các hộ dân và hiện trạng hộ dân xây dựng nhà ở nên Tòa án phải tiến hành xác minh người có nghĩa vụ quyền lợi có liên quan tham gia tố tụng nên đến nay chưa đưa vụ án ra xét xử. Tòa án đã tổ chức nhiều lần hòa giải gồm Ngân hàng, Công ty và các hộ dân mua nền, các bên tham gia hòa giải theo hướng Công ty sẽ giải chấp từng phần để xử lý nợ, thực hiện tách thửa để cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân mua nền.

Theo ý kiến của đại diện Công ty TNHH MTV Minh Nguyệt thông tin tại cuộc họp, thì Công ty rất có thiện chí để trả nợ dứt điểm các khoản vay cho Ngân hàng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân mua nền và hiện nay Công ty đang thương lượng với đối tác để chuyển nhượng tất cả các tài sản khác (tại Chợ Chi Lăng và Chợ Nhà Bàng) của Công ty với số tiền khoảng 03 triệu USD, dự kiến đến 10/06/2023 sẽ có kết quả chính thức. Công ty cam kết việc chuyển nhượng này sẽ thông qua Ngân hàng, sau khi chuyển nhượng thành công, Công ty sẽ thực hiện giải chấp các giấy chứng nhận để thực hiện thủ tục tách thửa, cấp giấy cho các hộ dân mua nền.

Qua ý kiến của Ngân hàng, Công ty thì các ngành và UBND huyện Tịnh Biên dự họp nhận thấy, dự án này Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất

đại cho nhà nước và đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật dự án được UBND huyện Tịnh Biên xác nhận. Việc Công ty đã thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án, đồng thời chuyển nhượng cho hộ dân là không đúng quy định nên bức xúc của các hộ dân mua nền là chính đáng. Các khoản vay đã chuyển sang nợ quá hạn, Ngân hàng đã khởi kiện và Tòa án nhân dân Tịnh Biên đã thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử. Xét thấy, đây là quan hệ dân sự giữa Công ty, Ngân hàng và các hộ dân mua nền và vụ việc này Tòa án đã thụ lý. Đồng thời Công ty thể hiện quyết tâm sẽ chuyển nhượng các tài sản khác (tại Chợ Chi Lăng và Chợ Nhà Bàng) để sớm khắc phục trả nợ cho Ngân hàng. Do đó, các ngành dự họp thống nhất báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân mua nền của dự án sẽ xem xét trên cơ sở phán quyết của Tòa án và trong quá trình giải quyết của Tòa án thì các ngành và UBND huyện Tịnh Biên sẽ tích cực phối hợp xử lý các vấn đề có liên quan.

- **Cử tri Tri Tôn:** (1) Kiến nghị cho chủ trương sử dụng diện tích đất trước đây dự kiến làm nhà máy xử lý rác (nhưng do không đạt tiêu chuẩn nên không thể xây dựng nhà máy xử lý rác được) và phần diện tích này đã bỏ trống thời gian dài gây lãng phí; (2) Đề nghị xem xét tạo điều kiện hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở (hộ nghèo không là dân tộc thiểu số), để ổn định cuộc sống.

Kiến nghị cho chủ trương sử dụng diện tích đất trước đây dự kiến làm nhà máy xử lý rác (nhưng do không đạt tiêu chuẩn nên không thể xây dựng nhà máy xử lý rác được) và phần diện tích này đã bỏ trống thời gian dài gây lãng phí: Qua rà soát khu đất này có nguồn gốc là đất công do UBND huyện Tri Tôn quản lý và theo quy hoạch sử dụng đất huyện Tri Tôn thời kỳ 2021 – 2030 được phê duyệt thì vị trí này được quy hoạch là đất nông nghiệp khác. Do đó, đề nghị UBND huyện Tri Tôn căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt tổ chức mời gọi đầu tư khai thác khu đất theo quy hoạch được duyệt. Trường hợp mục tiêu này chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1065/UBND-KTN ngày 16/9/2022 để tổ chức khai thác khu đất hiệu quả phù hợp quy định.

Về đề nghị xem xét tạo điều kiện hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở (hộ nghèo không là dân tộc thiểu số), để ổn định cuộc sống: Theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn một số dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2023; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 quy định đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ đất ở là “Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN chưa có đất ở”. Như vậy, hộ nghèo dân tộc Kinh không sinh sống tại các xã ĐBKK, thôn/ấp ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN không thuộc diện hỗ trợ đất ở. Đến nay, Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về mức hỗ (chỉ hướng dẫn về đối tượng và nội dung) nên địa phương đang gặp khó khăn trong công tác triển khai thực hiện và đã kiến nghị trung ương hướng dẫn. Khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, để hỗ trợ nhà ở đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc huyện nghèo trên địa bàn tỉnh, năm 2022 HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, huyện Tri Tôn là huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

3. Về lĩnh vực văn hoá, giáo dục

*- **Cử tri Chợ Mới:** Đề nghị ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng thiết bị âm thanh có công suất lớn ở các đám tiệc vì ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.*

Về việc này, UBND tỉnh đã có Công Văn số 1598/VPUBND-KGVX ngày 30/03/2023 về việc xây dựng Quyết định Quy phạm pháp luật năm 2023; trong đó, chấp thuận đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang (Tờ trình số 30/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch) nhằm tăng cường quản lý âm thanh tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết định Quyết định số 42/2018/QĐUBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý âm thanh tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang; Văn bản hướng dẫn số 255/HD-SVHTTDL ngày 18/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể hóa các nội dung phải thực hiện để khắc phục tình trạng sử dụng âm thanh gây ồn. Đồng thời, đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan điều chỉnh các quy định đang bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý tiếng ồn hiện nay. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke di động; tuyên truyền về việc chấp hành quy định pháp luật đến các cơ sở dịch vụ cho thuê âm thanh, karaoke di động.

*- **Cử tri Thoại Sơn:** Đề nghị chấn chỉnh việc niêm yết giá hàng hoá đảm bảo chính xác, đúng quy định cần xem xét và có biện pháp giải quyết đối với các trường hợp sử dụng các từ thay thế như chữ cái “K” thay cho đơn vị “ngàn, nghìn” trong niêm yết giá.*

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các vi phạm. Kết quả cho thấy, đối với tình hình gian lận thương mại, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt quy định pháp luật. Một số trường hợp vi phạm như: Không niêm yết giá hàng hóa, niêm yết giá không rõ ràng, buôn bán hàng hóa hết hạn sử dụng... đã được tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo quy định. Kết quả hoạt động kiểm

tra về giá, Cục Quản lý Thị trường đã phát hiện và xử lý trên 47 vụ vi phạm. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng của tỉnh chưa nhận được tố cáo hay thông tin lừa đảo đối với việc ghi “K” thay thế nghìn đồng trên giá niêm yết.

- Đề nghị sớm đầu tư trang bị phòng máy và thiết bị công nghệ để học sinh học tốt môn Tin học và Công nghệ trong năm học 2023-2024, nhất là cho các trường có số lượng học sinh đông.

Thực hiện theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025; các Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các văn bản có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời điểm hiện tại, đã hoàn tất việc thực hiện công tác khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học toàn tỉnh; đồng thời đã khái toán kinh phí dự kiến phân kỳ thực hiện.

Hiện nay, việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, đã được UBND tỉnh thống nhất đầu tư tại Công văn số 4431/VPUBND-KGVX ngày 20/8/2021. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các Chủ đầu tư (UBND huyện, thị xã, thành phố) tiến hành hoàn thiện thủ tục đầu tư để bắt đầu triển khai từ năm 2023. Theo đó, huyện Thoại Sơn được đầu tư 15 điểm trường (xây dựng mới 48 phòng học, cải tạo 133 phòng học, xây dựng mới 13 phòng học Tin học và cải tạo 01 phòng Tin học) với tổng mức đầu tư: 86.394 triệu đồng. Nhằm sớm triển khai dự án đến các cơ sở giáo dục, đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để bắt đầu triển khai dự án từ đầu năm 2023 nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy cho khối Tiểu học đạt hiệu quả và kịp thời từ năm học 2023- 2024.

- Cử tri Tịnh Biên: (1) *Tại khoản 4, Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính Phủ quy định: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”. Theo quy định trên, áp dụng cho cơ sở trường học hay là học sinh có hộ khẩu ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, các đơn vị Trường học đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Kiến nghị quan tâm sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể.*

Nội dung Nghị định đã thể hiện rõ: “Trẻ em học ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo”. Do vậy, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo khoản 4, Điều 18 là các trường hợp học sinh có hộ khẩu tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

(2) *HĐND tỉnh An Giang ban hành Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày*

08/12//2021 quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. Mức thu hiện nay đưa ra là 38.000 đồng, nhưng có nhiều khoản chi nên chưa phù hợp như:

- + Ăn 3 bữa: 1 bữa chính , 2 bữa phụ
- + Thuế TNDN, thuế GTGT: 10%
- + Điện nước, nước uống
- + Hợp đồng nấu ăn
- + Chi phí quản lý (giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên)
- + Các khoản chi phí dụng cụ: mừng, chiếu, vật dụng y tế, vệ sinh, chén, nồi, gas nấu...

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đối với các khoản chi trên, các đơn vị sự nghiệp công lập có cơ chế tự chủ sẽ không nhận được nguồn hỗ trợ. Do đó, các cơ sở giáo dục mầm non bán trú gặp nhiều khó khăn. Kiến nghị có giải pháp tháo gỡ để tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND, quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua ngày 08/12/2021. Theo đó, tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết mức giá bao gồm thu tiền ăn; điện, nước và hỗ trợ CBQL, GV, NV trực tiếp tham gia hoạt động bán trú, mức giá trên chưa có các khoản thu như: thuế TNDN, thuế GTGT; hợp đồng nấu ăn; các khoản chi phí dụng cụ: mừng, chiếu, vật dụng y tế, vệ sinh, chén, nồi, gas nấu...

Thời điểm thông qua Nghị quyết cơ sở GDMN tổ chức bán trú chưa thực hiện các khoản thuế TNDN, GTGT; lương chi trả cho nhân viên nấu ăn thực hiện theo Công văn số 3215/STC-NS, ngày 18/02/2020 của Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ giáo dục (học phí), sử dụng nguồn thu học phí chi trả dịch vụ giáo dục (trong đó có chi tiền lương cho nhân viên nấu ăn). Tuy nhiên, đến ngày 01/11/2022 Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập... có hiệu lực; theo Khoản 3, Điều 5 về việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp... hoạt động phục vụ bán trú là hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, nên không sử dụng nguồn học phí chi trả lương cho nhân viên nấu ăn.

Trước những khó khăn trên, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành khảo sát, đánh giá tác động 02 năm thực hiện Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND, sau khảo sát sẽ phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết phù hợp với Nghị định, Thông tư mới ban hành và đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại các cơ sở GDMN cho năm học tới.

4. Về lĩnh vực y tế - bảo hiểm xã hội

- Cử tri Châu Phú: (1) Từ ngày 01/01/2023, tiếp tục giảm mức chi thù lao đối với việc thu BHXH tự nguyện, BHYT (thu hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng). Bên cạnh đó, tổ chức dịch vụ thu được hưởng chi thù lao 20% trong khi địa phương thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT thì không được hưởng. Đề nghị tăng mức chi thù lao đối với công tác viên của địa phương và giao cho UBND xã được làm đại lý thu BHXH để được hưởng chi thù lao 20%, từ đó chi cho công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn để tham gia BHXH. (2) Khi cần điều chỉnh sổ BHXH tự nguyện, yêu cầu phải có giấy khai sinh kèm theo nhưng đối với người lớn tuổi rất khó để trích lục khai sinh. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, người dân phải đến công an xã để xác nhận 2 người là 01 gây không ít phiền hà.

Về kiến nghị tăng mức chi thù lao đối với công tác viên của địa phương và giao cho UBND xã được làm đại lý thu BHXH để được hưởng chi thù lao 20%: Mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu được quy định cụ thể tại Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở giáo dục, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2023. Mức chi được quy định cụ thể từng nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo phương thức đóng (hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng), theo vùng, người tham gia lần đầu, người tiếp tục tham gia. Thù lao đối với công tác viên của địa phương do tổ chức dịch vụ thu thực hiện, đảm bảo theo quy định trên.

Tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, theo đó BHXH Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu hoặc ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thu các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động và cá nhân theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Công văn số 3556/BNV-TCBC ngày 21/7/2021 của Bộ Nội vụ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của BHXH Việt Nam, trong đó có nội dung “Luật chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) chỉ quy định về việc ủy quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, không quy định cơ quan BHXH ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đặc biệt là UBND cấp xã.

Về kiến nghị điều chỉnh thủ tục hồ sơ điều chỉnh sổ BHXH: Theo quy định của Luật Hộ tịch hiện hành “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thành phần Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH đối với người lao động đã nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và

chứng minh thu/thẻ căn cước/hộ chiếu; Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Theo các quy định trên, để điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH, người tham gia cần cung cấp Giấy khai sinh hoặc trích lục Giấy khai sinh để cơ quan BHXH làm căn cứ thực hiện.

- **Cử tri Thọại Sơn:** Đề nghị BHXH điều chỉnh thủ tục mua BHYT do việc gia hạn mất quá nhiều thời gian, khi thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng.

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quyết định Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, thủ tục đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình chỉ gồm Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Để đăng ký tham gia, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc thực hiện đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi hoàn tất thủ tục và nộp tiền, trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định cơ quan BHXH sẽ tiến hành cấp thẻ BHYT cho người tham gia. Trong trường hợp người tham gia không có điều kiện liên hệ trực tiếp với Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, có thể đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến bằng hình thức online thông qua các ứng dụng trực tuyến của các Ngân hàng như: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Đồng thời, tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 47. Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH của BHXH Việt Nam quy định: “Đối tượng quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 17 Công văn số 2089/VBHN-BHXH nêu trên có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT”. Như vậy, để thẻ BHYT được đảm bảo tính liên tục, người dân nên đăng ký thủ tục gia hạn thẻ trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

- **Cử tri Chợ Mới:** Hiện nay, mức đóng BHXH tự nguyện ngày càng tăng, nên có nhiều người đã không tiếp tục tham gia và rút một lần (không bằng số tiền đã đóng), ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách an sinh, đề nghị có nghiên cứu ổn định mức đóng tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, đề nghị đa dạng trong việc chi trả tiền BHXH bằng việc chuyển khoản và cả tiền mặt vì đa số người lớn tuổi không có tài khoản thẻ ngân hàng, nếu yêu cầu ủy quyền cho con cháu thì cũng đi làm ă xa.

Về kiến nghị nghiên cứu ổn định mức đóng tham gia BHXH tự nguyện: Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Năm 2022, thay đổi mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng do đó mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo. Với chức năng là cơ quan tổ

chức thu BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động và cá nhân theo quy định của pháp luật. BHXH tỉnh tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH.

Về kiến nghị thực hiện đa dạng các hình thức chi trả tiền BHXH bằng việc chuyển khoản và cả tiền mặt đối với người lớn tuổi: Thực hiện mục tiêu “Ít nhất có 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng được cấp phép khác; tiến tới mục tiêu mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng được phép khác vào năm 2030” theo Kế hoạch số 813/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên truyền về tính ưu việt của việc nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân; đảm bảo an toàn cho người hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Mặt khác, vẫn duy trì thực hiện việc chi trả với cả hai hình thức là qua tài khoản ngân hàng (100% người hưởng mới) và trực tiếp chi trả tiền mặt đối với người hưởng lương hưu lớn tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số ý kiến chưa đồng tình do chưa hiểu được tiện ích của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân nên còn lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện; một bộ phận người hưởng lớn tuổi gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, không có tài khoản thẻ ngân hàng, cũng không có người thân ủy quyền nhận thay do đi làm ăn xa; BHXH tỉnh tiếp tục nghiên cứu và đề xuất giải pháp chia sẻ những khó khăn của người hưởng.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn; BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, các Ngân hàng và các đại lý chi trả của Bưu điện tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng chuyển đổi hình thức nhận tiền qua tài khoản cá nhân thông qua các kỳ chi trả trên địa bàn phường, xã. BHXH tỉnh rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người hưởng cùng chung tay góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

5. Về lĩnh vực tài chính, kinh doanh

Cử tri Châu Phú: Kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước làm việc với những công ty kinh doanh bảo hiểm xe máy nghiên cứu giảm bớt thủ tục khi giải quyết bồi thường bảo hiểm vì khi xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về tài sản hay tổn thất, thương tật về người, tài sản cho bên thứ ba theo hạn mức trách nhiệm đã được giao kết thì việc giải quyết bồi thường còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục rườm rà.

Theo Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó: (1) Tại khoản 1 Điều 1 (vị trí, chức năng) Chương I quy định: “1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật”; (2) Tại Điều 2 (Nhiệm vụ và quyền hạn) Chương I Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, Tỉnh không có chức năng quản lý thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Căn cứ Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (gọi tắt Nghị định 03/2021/NĐ-CP), trong đó tại khoản 5 Điều 34 quy định: “Trách nhiệm của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm) chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”. Vì vậy, kiến nghị của cử tri Châu Phú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm). Theo đó, ngày 24/3/2023, Sở Tài chính có Công văn số 790/STC-NS gửi đề nghị Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm) có ý kiến trả lời đối với kiến nghị của cử tri Châu Phú nêu trên.

Ngày 20/4/2023, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (thuộc Bộ Tài chính) có Công văn số 513/QLBH-PNT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Châu Phú, cụ thể như sau: “Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã cắt giảm hồ sơ bồi thường bảo hiểm so với trước đây, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của Doanh nghiệp trong giải quyết bồi thường bảo hiểm: cắt giảm 02 đầu mục tài liệu như giấy chứng nhận thương tích, hồ sơ bệnh án, trích lục khai tử hoặc giấy báo từ trường hợp nạn nhân chết; cắt bỏ 02 đầu mục tài liệu đó là các tài liệu trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có tài liệu về vụ tai nạn và thiệt hại xảy ra ước tính dưới 10 triệu đồng và các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có); ... Về việc nghiên cứu giảm bớt thủ tục bồi thường bảo hiểm đối với xe máy, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc nhằm đồng bộ với Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, theo đó, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bồi thường bảo hiểm đối với xe máy như sau: Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm: các tài liệu liên quan (đến xe, người lái xe, chứng minh thiệt hại đối với tài sản); bổ sung quy định giảm phí đối với xe có lịch sử bồi thường thấp; mở rộng phạm vi chi hỗ trợ nhân đạo; chỉ loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; yêu cầu DNBH chuyển đổi công nghệ số trong việc thực hiện goám định tôn thất; bổ sung quy định việc DNBH có nghĩa vụ ghi âm cuộc gọi đến đường dây nóng. Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã có các Công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các DNBH yêu cầu các DNBH chủ động kiểm tra, rà soát các quy

trình nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy dưới hình thức, thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng công tác tuyên truyền cho các đối tượng yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...”

6. Về lĩnh vực nông nghiệp

Cử tri Chợ Mới: *Đề nghị ngành nông nghiệp có giải pháp, định hướng cho người nông dân trong việc trồng và sản xuất đảm bảo nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng và giá cả ổn định cho người nông dân.*

Về định hướng sản xuất: Hàng năm, ngành Nông nghiệp có ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn tỉnh An Giang ở các vụ Đông Xuân, Hè Thu và Thu Đông nhằm đảm bảo diện tích, dựa trên nhận định tình hình thời tiết khuyến cáo xuống giống đúng lịch thời vụ đảm bảo năng suất, đưa ra các giải pháp cụ thể khuyến cáo nhằm định hướng sản xuất theo nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng và giá cả ổn định cho người nông dân cho các loại cây trồng lúa, rau màu và cây ăn trái; khuyến cáo các giống lúa cây trồng đạt chất lượng cao và theo nhu cầu của Doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng đã tăng cường kết nối thông tin vùng nguyên liệu, sản lượng tập trung thu hoạch cao điểm đến cho doanh nghiệp, đội thu mua lúa, nếp, rau màu cây ăn trái để biết và chủ động thực hiện thu mua. UBND huyện và ngành chuyên môn ở địa phương tiếp tục chủ động hướng dẫn bà con nông dân để liên kết và ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp đảm bảo tiêu thụ hết các mặt hàng nông sản theo Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 (*Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 31/12/2021*) và Kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau màu tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 (*Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh An Giang*).

Các giải pháp cụ thể: Tiếp tục triển khai, hỗ trợ thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Tỉnh ủy về phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác gắn với ngành hàng chủ lực của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 26/08/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử, đồng thời mời gọi doanh nghiệp đến ký hợp đồng thu mua cho nông dân. Hỗ trợ kết nối tiêu thụ thông qua Tổ khuyến nông cộng đồng của tỉnh, cung cấp danh sách thương lái, doanh nghiệp đến các địa phương, hợp tác xã, giúp người dân tiếp cận được nhanh hơn đầu ra; hỗ trợ nông

dân kịp thời về kỹ thuật giúp nông dân sản xuất sản phẩm một cách đồng đều, mẫu mã đẹp, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đặc biệt là tối ưu hóa chi phí sản xuất. Tích cực vận động nông dân ứng dụng đồng bộ các giải pháp tổng hợp trong sản xuất lúa như: “Một phải, Năm giảm”, “Công nghệ sinh thái”, áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tại vùng ĐBSCL do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành cho người nông dân trên địa bàn tỉnh nhằm giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất.

7. Về lĩnh vực chính sách, xã hội

- Cử tri Châu Phú: Đề nghị UBND tỉnh xem xét có hỗ trợ về chế độ chính sách để vợ thương binh hạng 3, hạng 4 được hưởng thêm bảo hiểm y tế. Theo quy định thì hạng 1, hạng 2 thì vợ thương binh được hưởng bảo hiểm y tế nhưng hạng 3, hạng 4 thì không được hưởng.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định Nhà nước mua BHYT đối với: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Như vậy, thân nhân thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên (thương binh hạng 1, hạng 2) được Nhà nước mua BHYT. Các diện thân nhân của thương binh có tỷ lệ từ 21% đến dưới 61% chưa có quy định này. Việc kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ thêm BHYT đối với vợ thương binh hạng 3, hạng 4 (có tỷ lệ thương tật từ 21% đến dưới 61%) của cử tri hiện chưa có cơ sở pháp lý để đề xuất cơ quan thẩm quyền thực hiện.

- Cử tri Chợ Mới: Đề nghị có hỗ trợ phụ cấp cho người tham gia Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ cấp xã theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (đã bị bãi bỏ) vì hoạt động của các hội này có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2022, theo đó những người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang không còn được hưởng mức thù lao hàng tháng như trước đây.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chế độ, chính sách đối với những người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù cấp xã được hưởng liên tục không bị gián đoạn, nhằm đảm bảo ổn định tư tưởng, hoạt động của những người làm công tác tại hội đặc thù cấp xã. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1558/UBND-TH ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc thực hiện chế độ đối với những người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

- **Cử tri Tịnh Biên:** Kiến nghị quan tâm, xem xét có những chính sách hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ cho các những đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chưa được xét duyệt và hưởng chính sách dành cho người có công.

Các chế độ của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế là người có công với cách mạng, chế độ ưu đãi được quy định tại Điều 36 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020; khoản 1, khoản 2, Điều 67 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021; khoản 4 Điều 4, Phụ lục 4 (số thứ tự 07) Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021, bao gồm: Trợ cấp một lần (bằng 0,3 lần mức chuẩn/thâm niên; có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2021; mức chuẩn trợ cấp ưu đãi là: 1.624.000 đồng); Bảo hiểm y tế; Hỗ trợ cải thiện nhà ở (căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở); Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất (khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước).

Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã chết mà chưa được hưởng thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần (bằng 1,5 lần mức chuẩn/thâm niên) kể từ tháng ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi. Trợ cấp mai táng phí đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng phí khi người hoạt động kháng chiến từ trần.

Các chế độ ưu đãi trên thực hiện đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Việc cử tri kiến nghị tình quan tâm, xem xét, có những chính sách hỗ trợ và nâng mức hỗ trợ cho đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chưa được xét duyệt... là chưa có cơ sở pháp lý để đề xuất cơ quan thẩm quyền thực hiện.

- **Cử tri Châu Thành:** So với thực tế hiện nay thì mức phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố theo Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh An Giang quy định về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố là thấp. Bên cạnh đó, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách là 1,5 lần mức lương cơ sở cũng vẫn còn thấp. Đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp lên cho 02 lực lượng trên để đảm bảo cuộc sống cho cán bộ an tâm công tác.

Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh. Cụ thể: “Thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố như sau:

1. Đối với Ban bảo vệ dân phố: Trưởng ban: hưởng 100% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 1,0/tháng). Phó Trưởng ban: hưởng 80% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 0,8/tháng).

2. Đối với Tổ bảo vệ dân phố: Tổ trưởng: hưởng 60% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 0,6/tháng). Tổ viên: hưởng 50% mức lương tối thiểu (tương đương hệ số 0,5/tháng).”

Về mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng

tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể: *Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng, cộng với mức trợ cấp bồi dưỡng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.*”

Việc áp dụng mức phụ cấp nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định Trung ương; tương quan đối với mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp; phù hợp với trong khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Hiện nay, Trung ương đang dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, theo đó Luật áp dụng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (bao gồm dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã)... Do đó, khi nào Trung ương ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, thay thế.

- Cử tri Tịnh Biên: *Kiến nghị quan tâm đến đời sống của cán bộ không chuyên trách cấp xã, lực lượng khóm, ấp, xem xét, sớm giải quyết nâng mức phụ cấp tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và áp dụng theo bằng cấp như cán bộ cấp xã vì khi thực hiện theo Nghị quyết số 12/2020/NĐ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh thì cán bộ bán chuyên trách cấp xã được tính hưởng theo bằng cấp, nhưng đối với cán bộ hoạt động ở ấp, khóm (Trưởng, phó khóm, ấp và Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội các đoàn thể ấp) không được áp dụng hưởng theo bằng cấp, mức phụ cấp rất thấp.*

Áp dụng quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp 2 dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở môi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”.

Theo đó, căn cứ vào quy định quỹ phụ cấp trên và đặc thù của cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp như sau:

“Bố trí không quá 03 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm gồm các chức danh sau: Trưởng ấp, khóm; Bí thư Chi bộ ấp, khóm; Trưởng Ban Công

tác Mặt trận ấp, khóm.

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, nếu kiêm nhiệm chức danh mà giảm 01 người trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm bố trí tối đa theo quy định thì được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó”.

Với quy định 01 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở thì tổng mức phụ cấp của 03 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm bằng 3,0 lần mức lương cơ sở, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. Từ cơ sở các quy định trên và từ tình hình thực tế nguồn kinh phí ngân sách của địa phương gặp khó khăn, phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Do đó không thể quy định tăng thêm mức trợ cấp tương ứng với trình độ chuyên môn đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp (trong khi số lượng các chức danh chi hội đoàn thể ở ấp, khóm vẫn bố trí như cũ, không giảm).

8. Về lĩnh vực an ninh – trật tự

- Cử tri Chợ Mới: *(1) Đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý tình trạng xe ba gác chạy với tốc độ cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong và sau dịp tết; (2) đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy và gây mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản.*

Về đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý tình trạng xe ba gác chạy với tốc độ cao nhằm đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong và sau dịp tết: Lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát các chuyên đề, trong đó có chuyên đề về xe ba gác, xe mô tô 3 bánh (xe hoa lâm). Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với các xe ba gác, xe mô tô 3 bánh (xe hoa lâm) trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

Về đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy và gây mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản: Thời gian qua, ngành Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý; mời xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh và lập hồ sơ quản lý theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy góp phần kiềm chế tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy.

Một số giải pháp trọng tâm: Đây mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy và cách phòng tránh, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy... Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tốt các thông tin, tố giác liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm tra chặt chẽ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, khách sạn, dịch vụ karaoke, Internet... nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái

phép chất ma túy.

Về tình trạng thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản, tham gia tố giác tội phạm của người dân; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản; thường xuyên rà soát và có biện pháp răn đe số đối tượng có biểu hiện hoạt động phức tạp về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, không để tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm...

- **Cử tri Phú Tân:** Đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên và trẻ em giả ăn xin tại bến phà Châu Giang, thị xã Tân Châu.

Thời gian gần đây, tình hình người dân qua lại tại bến phà Châu Giang rất đông và tấp nập. Lợi dụng tình trạng này, một số đối tượng đã trà trộn thực hiện hành vi xin tiền ảnh hưởng an ninh trật tự và gây phiền hà người dân trên phà. Qua xác minh, xác định được 05 đối tượng cư trú tại thành phố Châu Đốc, thường xuyên có mặt tại bến phà Châu Giang để xin tiền, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Công an phường Châu Phú B tổ chức đẩy đuổi và làm việc với các đối tượng. Qua đó, đã răn đe, yêu cầu 04 đối tượng gồm: Lê Văn Thoại, Nguyễn Thị Thúy, Huỳnh Văn Thanh và Bé Tư không được tiếp tục thực hiện hành vi xin tiền; đồng thời, làm thủ tục đưa đối tượng Thi Ngọc Hiệp vào Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và trẻ mồ côi thành phố Châu Đốc. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại Bến phà Châu Giang, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Bến phà Châu Giang, Công an xã Châu Phong, thị xã Tân Châu để nắm tình hình và tăng cường bố trí lực lượng, thường xuyên tuần tra đẩy đuổi, kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm. Đồng thời, UBND thị xã Tân Châu đã giao UBND xã Châu Phong chỉ đạo Công an xã Châu Phong thường xuyên tuần tra, rà soát, qua đó phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Mol, sinh năm 1987, quê quán thị trấn Chợ Vàm và một số trẻ em có hành vi xuống bến phà Châu Giang xin tiền hành khách. Sau đó, Công an xã Châu Phong đã làm việc với các đối tượng và răn đe các đối tượng chấm dứt hành vi xin tiền hành khách. Hàng tuần, Công an xã Châu Phong có phân công Công an viên đến bến phà để tuần tra nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này.

9. Về lĩnh vực nội vụ

- **Cử tri Tịnh Biên:** Kiến nghị nghiên cứu, xem xét tiếp tục cho thị trấn Nhà Bàng được bố trí chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân như trước đây vì sau khi thực hiện Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh thì chức danh bán chuyên trách Phó Chủ tịch Hội Nông dân không còn bố trí, chỉ được kiêm nhiệm nhưng không có phụ cấp mặc dù hiện nay đã đáp ứng đủ trình độ chuyên môn (tốt nghiệp Đại học), chính trị và năng lực công tác, nay lại phải bị cắt giảm, thất nghiệp, đời sống vô cùng khó khăn. **Cử tri Thoại Sơn:** Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có đề xuất, kiến nghị với Trung ương xem xét tăng thêm 01 Phó Chỉ huy BCHQS đối với xã loại 2, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được

giao, vì hiện nay quy định xã loại 2 chỉ có 1 Phó, nên rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với 02 kiến nghị này: theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể: Loại 1 tối đa 14 người (giảm 8 người so với quy định cũ); Loại 2 tối đa 12 người (giảm 8 người so với quy định cũ); Loại 3 tối đa 10 người (giảm 9 người so với quy định cũ).

Trên cơ sở quy định của Trung ương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020, đảm bảo quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi nào Trung ương ban hành các quy định điều chỉnh số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã. UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, thay thế.

10. Về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, thủ tục hành chính

***Cử tri Chợ Mới:** Đề nghị giải quyết, khắc phục tình trạng người dân muốn vay vốn ngân hàng để có vốn làm kinh tế thì ngân hàng yêu cầu phải có số mã định danh trong giấy CNQSDĐ. Người dân đến Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới để làm thủ tục cấp đổi giấy CNQSDĐ, theo quy định của pháp luật thì thời hạn cấp đổi giấy CNQSDĐ không quá 10 ngày, tuy nhiên hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã trễ 2 tháng vẫn chưa thực hiện cấp đổi giấy CNQSDĐ cho người dân, gây phiền hà, khó khăn trong công việc của người dân.*

Qua phản ánh của cử tri, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Chợ Mới làm việc với các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Chợ Mới và được xác nhận: các tổ chức tín dụng không bắt buộc người dân phải có mã số định danh trong giấy chứng nhận mới lập thủ tục vay vốn; Trường hợp đăng ký thế chấp khi người dân có nhu cầu thay đổi từ CMND sang CCCD thì thực hiện thủ tục đăng ký biến động thay đổi đồng thời với đăng ký thế chấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được vay vốn. Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Chợ Mới chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát hồ sơ thủ tục hành chính cấp đổi trên địa bàn huyện, chưa phát hiện trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận bị trễ hạn như phản ánh. Theo quy định pháp luật đất đai, người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền trước đây vẫn thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất bình thường.

11. Về lĩnh vực công thương

***Cử tri Châu Phú:** Hiện nay trên tuyến Quốc lộ 91, đường dây điện sinh hoạt kéo ngang qua đường gây nguy hiểm cho việc lưu thông. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét sắp xếp lại.*

Công ty Điện lực An Giang đang quản lý vận hành một đường dây hạ thế

(dây dẫn 01 AV70mm² + 01 AC50mm²) vượt đường Quốc lộ 91 từ trụ điện bê tông ly tâm 14 mét (475-471CD/1) đến trụ điện bê tông ly tâm 10,5mét cấp điện cho một số hộ dân ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú. Chiều cao đường dây hạ thế so với mặt đường QL91 là $\geq 7m$ đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông theo quy định. Và hiện trạng lưới điện hạ thế do Xí nghiệp Điện nước Châu Phú (trực thuộc Công ty CP Điện Nước An Giang) quản lý nằm dọc trên tuyến Quốc lộ 91 đoạn từ Cầu Kênh Đào đến Ranh Hạp. Trong giai đoạn từ năm 2015-2022, Xí nghiệp Điện nước Châu Phú đã tổ chức cải tạo lưới điện xóa đường dây nhánh vượt lộ trên tuyến Quốc lộ 91 là hơn 1.500 đường dây, tương ứng với tổng chiều dài khoảng 17,65km. Riêng các đường dây nhánh vượt lộ tuyến Quốc lộ 91 còn lại đều được Xí nghiệp Điện nước Châu Phú tổ chức kiểm tra và căng kích để đạt độ tĩnh không, theo quy định (độ cao tối thiểu của đường dây đến mặt đường từ 06m trở lên). Đối chiếu quy định về lĩnh vực điện lực và giao thông, các tuyến đường dây điện sinh hoạt vượt đường Quốc lộ 91 khu vực huyện Châu Phú đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, theo thông tin từ các nhân viên ngành điện, một số vị trí vượt đường Quốc lộ 91 ngoài đường dây điện sinh hoạt, còn có một số cáp viễn thông (*internet, truyền hình cáp,...*) treo, mắc theo đường dây điện sinh hoạt, có hiện tượng võng thấp. Hiện tại, khu vực nội ô Thị trấn Cái Dầu đến cầu chữ "S" cáp viễn thông đã được ngầm hóa, cơ bản tình trạng dây viễn thông băng đường được giải quyết. Riêng đoạn từ cầu chữ "S" hướng về Châu Đốc đang được địa phương tiếp tục thực hiện chỉnh trang theo lộ trình từ năm 2022 đến 2025. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường dây điện vượt đường Quốc lộ 91, đã được kiểm tra và khắc phục xong.

- Cử tri Tri Tôn: *Kiến nghị xem xét cho qua lại biên giới Vĩnh Gia – Tà Ou (Campuchia) để buôn bán, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân hai bên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát.*

Hiện nay, các cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Vĩnh Xương, cửa khẩu chính Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông, cửa khẩu phụ Bắc Đai đã thực hiện các thủ tục cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu bình thường. Về biên giới, tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến nay vẫn duy trì thường xuyên 85 tổ, chốt (82 chốt cố định, 03 tổ cơ động), 240 đồng chí Biên phòng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Hồ sơ mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia đã được gửi về Chính phủ, trong thời gian chờ Chính phủ ra Quyết định quy hoạch phát triển của khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó có mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia); đề nghị nhân dân xã Vĩnh Gia đến cửa khẩu gần nhất (cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) sử dụng Hộ chiếu để xuất nhập cảnh qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia.”

12. Lĩnh vực đoàn thể

- Cử tri Chợ Mới: *Đề nghị xem xét giảm chỉ tiêu vận động quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đối với Hội Nông dân xã, vì đời sống người dân và các cơ sở sản xuất hiện nay còn khó khăn, phải đóng góp nhiều loại quỹ khác, đã gây áp lực cho*

địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam (bao gồm Quỹ HTND Trung ương, Quỹ HTND cấp tỉnh và cấp huyện) được thành lập theo văn bản số 4035/KTTH ngày 26/7/1995 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ HTND. Quản lý tài chính Quỹ HTND được thực hiện theo Thông tư số 69/2013/TT-BTC, ngày 21/5/2013 về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các quỹ HTND thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó vốn hoạt động của Quỹ HTND được hình thành từ các nguồn: (1) Vốn do ngân sách nhà nước cấp (đối với Quỹ HTND Trung ương do ngân sách trung ương cấp; đối với Quỹ HTND cấp tỉnh, huyện do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cấp); (2) Vốn vận động, tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để phát triển nông nghiệp, nông thôn; (3) Vốn tự bổ sung hàng năm; (4) Vốn nhận uỷ thác của Nhà nước, của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; (5) Nguồn vốn hợp pháp khác theo qui định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “*Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2023*” theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 và Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 16/4/2018. UBND tỉnh đã giao Hội Nông dân tỉnh An Giang trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện đề án và cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm. Theo Đề án mục tiêu phấn đấu tăng trưởng Quỹ HTND của cả hệ thống đạt từ 20-25%/năm trở lên. Hàng năm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đối với Hội Nông dân tỉnh An Giang là 4,5 tỷ đồng. Năm 2023 thực hiện Quyết định số 6489-QĐ/HNDTW, ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc giao chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 đối với Hội Nông dân tỉnh An Giang tăng trưởng Quỹ HTND là 4,5 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng năm là 4,5 tỷ đồng được phân bổ cho Quỹ HTND tỉnh và các đơn vị huyện, thị, thành thực hiện. Theo đó ngân sách cấp cho Quỹ HTND mỗi năm khoảng 2,2 tỷ đồng (*bao gồm ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng; ngân sách huyện và xã cấp 1,2 tỷ đồng*) còn Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố giao cho các xã, phường, thị trấn vận động xã hội hóa và huy động nguồn vốn hợp pháp khác theo qui định của pháp luật là 2,3 tỷ đồng.

Chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND hàng năm được Hội Nông dân tỉnh phân bổ cho Hội Nông dân huyện Chợ Mới là 493 triệu đồng (*trong đó, vận động Quỹ HTND là 343 triệu đồng, Ngân sách chuyển sang là 150 triệu đồng*). Dựa trên số lượng hội viên và chỉ tiêu được giao, việc vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực để tăng trưởng nguồn vốn cho Quỹ HTND cấp huyện là do Ban Điều hành Quỹ HTND huyện Chợ Mới xem xét và quyết định phân bổ, giao chỉ

tiêu cho Hội Nông dân xã, thị trấn trên tinh thần tự nguyện và tình hình thực tế tại địa phương. Quỹ HTND huyện Chợ Mới hiện đang quản lý với tổng số tiền là 3,964 tỷ đồng, phát vay cho 115 hội viên, bên cạnh nguồn vốn do Trung ương và Tỉnh ủy thác cho vay tại huyện Chợ Mới là 3,6 tỷ đồng với 82 hộ vay để đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trong điều kiện hiện nay tăng trưởng vốn Quỹ HTND các cấp là cần thiết để tiếp tục triển khai có hiệu quả mục tiêu Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định 831/QĐ-UBND, ngày 16/4/2018; vừa giúp Hội Nông dân thực hiện nhiệm vụ, vừa là điều kiện để Hội Nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, tổ chức các phong trào thi đua trong nông dân, hội viên - nông dân có điều kiện tiếp cận được nguồn vốn phát triển sản xuất.

Trên là báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 2022 (kỳ họp thứ 11), Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VTTLT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phước